



บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

IRPC Public Company Limited

IRPC มอบท่อส่งน้ำและเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้กับชุมชน นำร่องโครงการ “ลำไทรโยงโมเดล” ต้นแบบพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) กล่าวใน “พิธีส่งมอบท่อส่งน้ำและเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์” ณ อ่างเก็บน้ำป่าดอนโจร หมู่บ้านหนองยาง ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ว่า “บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการเดินท่อส่งน้ำจากลำรางสาธารณะของหมู่บ้านหนองยาง โดยได้ทำการผันน้ำจากลำรางสาธารณะของหมู่บ้าน เพื่อนำไปกักเก็บที่อ่างเก็บน้ำป่าดอนโจร ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร โดยมีวิศวกรและพนักงานจิตอาสาของ IRPC ลงพื้นที่สำรวจและช่วยวางระบบการเดินท่อส่งน้ำ ซึ่งเป็นท่อ PE (Polyethylene) ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมทั้งได้ออกแบบและวางระบบเครื่องสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับชุมชน ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำป่าดอนโจรสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น ชุมชนมีน้ำใช้เพิ่มขึ้นจาก 3 ชุมชน เป็น 10 ชุมชน สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

“ลำไทรโยงโมเดล” เป็นหนึ่งในโครงการ CSR ด้านเศรษฐกิจชุมชนของบริษัทฯ เกิดขึ้นจากแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มุ่งเน้นการทำประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม โดยไม่จำกัดเฉพาะพื้นที่ทำการผลิตหรือทำธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น

ปี 2557 IRPC ได้ดำเนินโครงการร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์ เดิมชื่อโครงการ “สร้างคลอง สร้างคน” เพื่อทำการพัฒนาแหล่งน้ำที่บ้านหนองยาง จ.บุรีรัมย์ โดยนำองค์ความรู้ทักษะและประสบการณ์ของพนักงานในด้านการบริหารจัดการน้ำในชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จ.ระยอง มาช่วยประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จัดหาแหล่งน้ำสำรอง และให้ความรู้ในการผลิตน้ำประปาชุมชน ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ IRPC จะรวบรวมและจัดการให้เป็นระบบ เพื่อใช้เป็นโมเดลต้นแบบให้กับองค์กรเอกชนอื่นๆ ได้นำไปใช้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลต่อไป

สำหรับ “พิธีส่งมอบท่อส่งน้ำและเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์” ในวันนี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มาร่วมให้ความรู้แก่ชุมชน “เรื่องสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม” เนื่องจากสิ่งแวดล้อมคือสมบัติร่วมกันของมนุษยชาติ และเป็นหน้าที่ๆ พวกเราทุกคนต้องดูแลและรักษาให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ป่าดอนโจร ช่วยเพิ่มพูนความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศที่ชุมชนจำเป็นต้องพึ่งพิงอาศัยในการดำรงชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนจนเป็นการรักษาฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริษัทฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการและชุมชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ณ ป่าดอนโจร เพื่อปลูกป่าแบบผสมผสาน ที่นอกจากจะได้ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และไม่เศรษฐกิจ ยังได้ประโยชน์ในการช่วยอนุรักษ์ดิน ต้นน้ำลำธารและสร้างความสมดุลให้แก่ธรรมชาติอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ: พิมพ์กมล ปาริสุววรรณ 02-649-7273 E-Mail: [Pimkamon.p@irpc.co.th](mailto:Pimkamon.p@irpc.co.th)

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร  
พร้อมด้วยสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งทำเรือ คลังน้ำมัน และโรงไฟฟ้า